

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินตปท., ตลาดรอดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนนี้**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามยูโรและบางสกุลเงินในเอเชีย ขณะที่นักลงทุนจะรอดูข้อมูลจากตลาดแรงงานสหรัฐในคืนนี้ เพื่อหาปัจจัยใหม่มาช้้นำตลาด

\*ยูโรอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยอ่อนค่าเล็กน้อย หลังจากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ได้เพิ่มท่าที่ผ่อนคลายนโยบาย หลังจากมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามความคาดหมายในการประชุมนโยบายเมื่อวานนี้

\*นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า สภามติเป็นเอกฉันท์ในการให้พันธะสัญญาต่อการใช้ "เครื่องมือที่พิเศษ" ภายในขอบเขตอำนาจของอีซีบี เพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ กับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อต่ำเป็นเวลานาน

\*นักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า อีซีบีจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบพิเศษก่อนสิ้นปีนี้ โดยระบุ เครื่องมือแบบพิเศษได้แก่ การผ่อนคลายนในเชิงปริมาณ และการพิมพ์ธนบัตรเพื่อซื้อสินทรัพย์ แต่ก็เป็นมาตรการที่นักการธนาคารกลางยุโรปบางคน มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างมาก

\*ดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นอีก ถ้ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ ออกมาเพิ่มขึ้นมากเกินคาด โดยนักวิเคราะห์ในผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่า การจ้างงานดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ในเดือนมี.ค.

\*ขณะที่วานนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้นเกินคาด 16,000 ราย สู่ 326,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ตปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.485 บาท

\*08.29 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.54/55 จาก 32.45/48 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.51/55 จาก 32.47/50 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.92/94 จาก 103.91 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3713/15 จาก 1.3718 เมื่อวาน

"ตลาดเอเชียวันนี้ น่าจะเจียบๆ ไม่ค่อยมีอะไร คงไปเคลื่อนไหวตามปัจจัยจากฝั่งตะวันตกมากกว่า ก็คงรอดตัวเลข non-farm (payrolls) ของสหรัฐคืนนี้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินยูโร ที่ได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของอีซีบี เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืด

ขณะที่ปัจจัยในตลาดเอเชียวันนี้ มีไม่มากนักและไม่น่าจะส่งผลต่อสกุลเงินในภูมิภาค ทำให้นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับปัจจัยจากฝั่งตะวันตกมากกว่า โดยประเด็นที่ตลาดรอติดตามในวันนี้ คือการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่อาจจะมีผลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในช่วงต่อไป ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ดีลเลอร์ มองแนวรับไว้ที่ระดับ 32.55 และแนวต้านที่ 32.45

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้